

## CAM NGHIÊM TINH CHÚA YÊU TÔI

### TIN MỪNG LUCA 1, 39-56

GM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Nếu có ai hỏi: Làm thế nào để tình bạn trên đời không đổ vỡ, thay đổi nếp sống cũ, biết đến thân mình Chúa yêu người khác? Tôi xin thưa: để quan trọng nhất khi đi cho một nếp sống mới là: cam nghiêm đức tình yêu Thiên Chúa trong đời mình. Khi đã nhận biết mình đức Thiên Chúa yêu thương, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là mong muốn đáp lại tình yêu ấy.

Tình yêu kêu gọi tình yêu. Tình yêu đáp trả tình yêu. Chúa Thánh Thần, người tình yêu của Thiên Chúa, sẽ giúp ta nhận biết tình yêu Thiên Chúa và soi sáng thúc giục ta đáp lại tình yêu ấy.

Sau khi Đức Mẹ ngoan ngoãn nói lên lời "xin vâng", Chúa Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn Đức Mẹ. Đức Mẹ mang thai tâm hồn đón nhận và đem đức Mẹ Ngai Hài Nhi xuống cuộc đời mình. Từ đây, cuộc đời Đức Mẹ hoàn toàn biến đổi. Đức Mẹ trở nên một đấng công ngoan ngoãn trong tay Chúa Thánh Thần, hiến dâng trọn vẹn tâm hồn và thân xác để đáp lại tình yêu vô biên của Thiên Chúa.

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy những tác động của Chúa Thánh Thần trên Đức Mẹ.

#### Tác động thứ nhất: sự vui vẻ

Vui vẻ đây không phải là sự vui vẻ vàng hóp tẹp. Cũng không phải là nôn nóng lo âu. Sự vui vẻ ở đây có nghĩa là sự nhiệt tình hăng hái. Cam nghiêm đức tình yêu Thiên Chúa trong tâm hồn, Đức Mẹ mau mắn, tha thiết muốn đáp trả. Nếp sống của cô thôn nữ Maria đã thay đổi. Từ một thôn nữ dẫu dằng, sống êm đềm trong cuộc đời bình dị, Đức Mẹ giờ đây trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, hăng hái để đáp lại Tình Yêu Thiên Chúa. Từ một thôn nữ vui vẻ công việc nhà, khép mình trong làng xóm, Đức Mẹ đã mau mắn ra đi. Sự mau mắn ra đi làm ta nhớ tới tác động của Chúa Thánh Thần trên các Tông đồ.

Tác động thứ hai: tâm tình tạ ơn.

Cam nghiêm đức tình Chúa thương yêu lòng Đức Mẹ tràn đầy niềm cam mến nhận biết ơn. Niềm tri ân cam tạ ơn trong lòng chập chập tuôn ra thành lời. Cam nghiêm đức tình vô hạn vô biên của Thiên Chúa cũng là cam nghiêm đức sống tạ ơn hèn bít xứng của mình. Hai cam nghiêm đức song song đó càng nâng cao, càng đào sâu niềm tri ân cam tạ. Cam nghiêm đức đã biến đổi Đức Mẹ, từ một cô gái kín đáo, âm thầm trở nên một thi sĩ, một ca sĩ lớn tiếng ca tụng Tình Yêu Thiên Chúa đời vui vẻ không nghèo hèn. Chúa Thánh Thần đã biến đổi Đức Mẹ thành người bút thi sĩ như lời Thánh Vịnh: Tim tôi dâng ý thơ tuy tôi đi u. Dứt bài ca dâng tiến Đức Vua. Lòng tôi tựa bút rung vần điệu. Trong tay những thi nhân anh tài. Khi nghe bà Isave chào, Đức Mẹ đã mừng khêu tán tụng Chúa bằng bài kinh ca ngợi tuy tôi đi u.

#### Tác động thứ ba: thái độ chia sẻ.

Tình yêu Thiên Chúa bao la đã đổ vào tâm hồn Đức Mẹ tràn đầy niềm vui. Niềm vui thánh thiện và lòng lao đã thúc đẩy Đức Mẹ mau mắn lên đường đi thăm bà Isave. Đức Mẹ không quên để

khoẻ khoang, nhđ ng đđ chia sđ. Nhđ Đđ c Mđ đđ n mà bà Isave và thánh Gioan Baotixita đđ đđ c chúc phúc. Đđ c Mđ cũng đđ n đđ chúc mđ ng bà chđ hđ đđ đđ c Chúa đđái thđ đđ ng. Tâm hđ n đđ đđ c Chúa chỉđ m hđ u đđ khiđ n Đđ c Mđ trđ nên quđ ng đđ i và hiđ p thông, sđ n sàng chia vui sđ buđ n vđ i nhđ ng ngđ đđ i chung quanh.

**Tác đđ ng thđ bđ n: đđ n thân phđ c vđ.**

Niđ m tri ân cđ m tđ, niđ m vui thánh thiđ n thđ c sđ sđ không đđ ng đđ i đđ nhđ ng bài ca trên môi miđ ng. Cđ m nghiđ m vđ Tình Yêu Thiên Chúa trong trái tim sđ mau chóng biđ n thành hành đđ ng. Sđ đđ n đáp tình yêu sđ thúc đđ y ngđ đđ i đđ đđ c yêu đđ n thân phđ c vđ trong nhđ ng viđ c làm cđ thđ. Chính vì thđ Đđ c Mđ đđ không ngđ n ngđ i đđ đđ i phđ c vđ bà chđ hđ trong ba tháng.

**Mđ ng đđ Đđ c Mđ lên Trđ i mđ t cách có ý nghĩa nhđ t, đđ là ta hđy noi gđ đđ ng Đđ c Mđ : xin Chúa Thánh Thđ n đđ n tràn ngđ p tâm hđ n ta nhđ Ngđ đđ i đđ đđ n trong lòng Đđ c Mđ, giúp ta con ngđ đđ i đđ đđ c nhđ ng đđ n lành Chúa ban và giúp ta mau mđ n đáp đđ i tình yêu thđ đđ ng đđ.**

Xin Đđ c Mđ giúp chúng con biđ t ngoan ngoãn vđng theo đđ n Chúa Thánh Thđ n soi sáng: đđ vđ i và ra đđ, đđ hđn hoan tđ đđ n, đđ quđ ng đđ i chia sđ và đđ đđ n thân phđ c vđ anh em. Amen.

**KIđ M ĐIđ M Đđ I Sđ NG**

**Bđ n có cđ m nghiđ m đđ đđ c tình yêu cđ a Thiên Chúa trong đđ i bđ n không?**

**Sđ n sàng làm theo đđ n Chúa Thánh Thđ n soi sáng, bđ n có mong muđ n đđ i u này không?**

**Lên trđ i, đđ t khđ i trđ n gian. Đđy có phđ i là mđ t bđ đđ c nhđ y vđ t không? Hay chđ là tiđ p nđ i cđ a quá trình tđ bđ chính mình trên trđ n gian?**

.....